

เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปี 8 สานต่อวิสัย

ทัศน์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน ลงพื้นที่ซ่อม

สร้างห้องน้ำ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง จ.จันทบุรี



เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปี 8 สานต่อวิสัยทัศน์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน ลงพื้นที่ซ่อม สร้างห้องน้ำ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง จ.จันทบุรี

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและครัวเรือน พร้อมทั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี สานต่อวิสัยทัศน์และแผนนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยจัดกิจกรรม “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 8” โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงสร้างห้องประชุม อาคารเรียน ห้องน้ำและทาสี กำแพงให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง จ.จันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นางมารวิศ เกลสเดิร์น ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เฮเฟเล่ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และในฐานะที่แบรนด์เฮเฟเล่ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เพื่อการใช้งานสำหรับบ้านและอาคารอย่างครบวงจร เราจึงต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเฮเฟเล่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน ที่ยังขาดแคลน โดยได้จัดทำโครงการ “เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 8” ขึ้น พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้กับน้องๆ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท เพื่อนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาของน้องๆ เยาวชนต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานเฮเฟเล่ ได้ส่งมอบอาคารห้องประชุม ห้องน้ำและบริเวณที่ได้ทำการปรับปรุง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูอาจารย์และน้องๆ นักเรียนที่มาร่วมทำกิจกรรม สันทนาการร่วมกันกับพี่ๆ พนักงานจากเฮเฟเล่ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของเฮเฟเล่ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน แต่ยังเปรียบเสมือนการส่งมอบกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเฮเฟเล่มุ่งมั่นจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชนให้ดีขึ้น

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากความสำเร็จในทางธุรกิจแล้ว เฮฟเฟิลยังตั้งใจส่งต่อความหวังใยและดูแลสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้น้องๆ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต การมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเฮฟเฟิลมุ่งมั่นจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชนให้ดีขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง